
ถอดบทเรียน (ศึกษากระบวนการเรียนรู้) 

กระบวนการจัดกิจกรรม Faculty Party and Deployment 
จากนางภาณี นาคไร่ขงิ นางออมจิต เขตเผชิญไชย และนางสาวเสริมนิจ ศิรนิคร 

จากนโยบายของคณบดีที่ต้องการให้คณะมีเวทีสื่อสารข่าวสาร นโยบาย ข่าวสารความรู้ ยุทธศาสตร์

ของคณะ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย สู่บุคลากรในคณะได้รับทราบ โดยถอืว่าเป็นช่องทางการสื่อสารอีก

ช่องทางหนึ่ง  เริ่มต้นจากผู้บริหาร กรรมการประจ าส่วนงาน หัวหน้างาน ได้ถ่ายทอด สื่อสาร

ยุทธศาสตร์เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ของคณะ และตามมาด้วยยุทธศาสตร์ของแต่ละงาน

สื่อสารให้กับบุคลากรทั้งคณะได้รับทราบ นอกจากยุทธศาสตร์ก็จะเป็นกิจกรรมที่แต่ละงานไปท าอะไรมา 

และความเชี่ยวชาญของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนนุ ซึ่งมีการพบปะร่วมรับประทาน

อาหารกลางวันกันทุกวันพุธ 

 ส าหรับงานทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ได้มีขั้นตอน/ กระบวนการการท างาน 

วางแผนแต่ละสัปดาห์ จะมีเรื่องราวหัวข้อใดมาสือ่สาร  

ให้เล่าถึงขั้นตอน/ กระบวนการจัดกิจกรรม Faculty Party and deployment  
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 การมีเวทีที่คนในองค์กรจะได้สื่อสารกันได้อย่างท่ัวถึง 
ช่องทางการสื่อสารที่เพ่ิมมากขึ้น ส่วนผลพลอยได้ที่เฉพาะตัว
บุคคลจะได้  คือ บุคลากรที่ได้มาพูดคุยได้ฝึกการน าเสนอ  ได้
แสดงผลงานหรือเนื้องานที่แต่ละบุคคลได้ท าอยู่ ให้เพื่อน
ร่วมงานในคณะได้รับทราบ ซึ่งเป็นเวทีได้แสดงความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนกันและกัน  

สิ่งที่คาดหวังว่าจะไดร้ับจากการจัดกิจกรรม Faculty Party and Deployment คือ 

 เราได้

ความสัมพันธ์ของบุคลากรในคณะ       เกิดการพูดคุยกันมาก

ขึ้น เพราะเพ่ือนร่วมงานที่ท างานคนละตึกในหนึ่งสัปดาห์ยัง

ได้มาพูดคุยกันได้มาแลกเปลี่ยนการท างาน การสื่อสารระหว่าง

เพ่ือนร่วมงาน ได้สื่อสารถึงปัญหาการท างานและแก้ไขปัญหา

ร่วมกัน  เหมือนเป็นครอบครัวที่เราได้มาพบกัน  

สิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่สูงกว่าที่คาดหวัง คือ 

 

หัวข้อที่เราน ามาเสนอบางหัวข้ออาจจะคนฟัง

น้อย เช่น หัวข้อที่เป็นภาษาอังกฤษ เราก็คิดว่า

คนอาจจะไม่ชอบฟัง ไม่มีล่ามแปล แต่เราก็

พยายามให้ทุกคนได้รับฟังและแลกเปลี่ยน

ความรู้ที่หลากหลาย 

สิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่ต่่ากว่าที่คาดหวัง คือ   

 สิ่งที่ตัวเราได้เองที่เห็นชัดเจน คือ เราได้ฝึก

ความกล้า กล้าพูด กล้าน าเสนอ และสิ่งส าคัญทีค่ณะ

ได้ประโยชน์คือ มีเวทีกลางที่ท าให้คนทั้งคณะได้

สื่อสารกันได้ง่ายขึ้น ได้ทั่วถึงขึ้น เพราะทุกคนได้

พบปะกันได้ทุกงานจริงๆ  

สิ่งที่ได้เรียนรู้และเปน็ประโยชน์ คือ  



 ปัญหาที่พบคือการหาหัวข้อที่จะมาน าเสนอให้ทันต่อ

เหตุการณ์ หรือ บางครั้งผู้จะน าเสนอก็ติดภาระกจิกระทันหัน 

  การแก้ไขปัญหา งานทรัพยากรบุคคลก็จะพจิารณาหัวข้อเด่นๆ หรืองานเด่นใน

สัปดาห์นั้นๆ แล้วขออนุญาตเจ้าของงานน ารูปภาพ จัดท าคลิปเผยแพร่ 

 ปัญหาการเก็บแบบสอบถามได้ลดลง 

  วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของการเก็บแบบสอบถาม คือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบ

แบบสอบถามจากใช้กระดาษเป็นการตอบแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน ์ เพ่ือให้คน

ตอบสะดวกยิ่งขึ้น  

งานทรัพยากรบุคคลก็มีการพูดคุยกันเป็นประจ าเพ่ือวิเคราะห์ถึงสถานการณ์และวิธีการ

แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เราเจอหน้างาน  

คิดว่าอุปสรรค/ปัญหา คือ 

 จากที่เราวิเคราะห์จาก

แบบสอบถาม ส่วนใหญก่็อยากให้ปรับเปลี่ยนการจัดกจิกรรมเป็น 2 สปัดาห์ต่อครั้ง ที่ให้มีการ

ถ่ายทอดน าเสนอเรื่องราวท่ีน่าสนใจ สื่อสารให้กับบุคลากรทั้งคณะ  อีก 2 สัปดาห์อาจจะมีการเปิด

คลิปที่ให้ความรู้ หรือรูปภาพกิจกรรมต่างๆ ของบุคลากรในคณะ  

 กลุ่มที่เราอยากให้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมให้มากขึ้น คือ นักศึกษาและ ศษิย์เก่า เพื่อสร้าง

ความผูกพันระหว่างบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า 

หากต้องจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปๆ จะปรับปรุงอะไรให้ดีขึ้น  


